



บันทึกข้อความ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มทร. ศรีวิชัย
เลขที่บันทึก 2637
วันที่ 12 พ.ค. 58
เวลา 14:44

ส่วนราชการ กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา วินัยและพัฒนานักศึกษา กีฬา

โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๕๘ - ๙ ต่อ ๑๑๓ โทรสาร ต่อ ๑๑๑ IP Phone ๑๔๕๕

ที่ ศธ ๐๕๘๔.๒๐/๑๐๐๓ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอสั่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๑๐๙๐/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒ "สุวรรณภูมิเกมส์"

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒ "สุวรรณภูมิเกมส์" เพื่อส่งเสริมทักษะของนักศึกษาด้านกีฬาและการมีส่วนร่วมในเครือข่ายอุดมศึกษา ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองพัฒนานักศึกษา จึงขอส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๑๐๙๐/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒ "สุวรรณภูมิเกมส์" มายังหน่วยงานของท่าน เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปดังเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- 1. ศธ ๐๕๘๔
- 2. กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย
- 3. ที่ ๑๐๙๐/๒๕๕๘
- 4. งานพัฒนานักศึกษา จ.ดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
- 5. นายอ.อ.อ.อ.อ.
- 6. เมื่อปิดห้องงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์พงษ์ สังขวาสี)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ศธ
๑๗ พ.ค. ๕๘

- 1. กองพัฒนานักศึกษา
- 2. กองบริหารงานทั่วไป
- 3. กองบริหารงานการเงินและบัญชี
- 4. กองบริหารงานทั่วไป

Charip.b
13 พ.ค. 58

๑๓ พ.ค. ๕๘

ศธ ๐๕๘๔
๑๓ พ.ค. ๕๘

รักษาราชการแทนคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

16 พ.ค. 58



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่ ๑๐๙๐ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒ “สุวรรณภูมิเกมส์”

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒ “สุวรรณภูมิเกมส์” จำนวน ๑๑ ชนิดกีฬา ประกอบไปด้วย กรีฑา กีฬาบาสเกตบอล กีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาเทนนิส กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาแบดมินตัน วอลเลย์บอลชายหาด กีฬาเปตอง และกีฬาฟุตซอล เพื่อส่งเสริมทักษะของนักศึกษาด้านกีฬาและการมีส่วนร่วมในเครือข่ายอุดมศึกษา ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อให้การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒ “สุวรรณภูมิเกมส์” ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา และประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนอำนวยความสะดวก สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายจัดทรัพยากรฮิวแมนและหารายได้	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง	กรรมการ
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	กรรมการ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ	กรรมการ

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการและเลขานุการ

๒ คณะกรรมการดำเนินการ มีหน้าที่ จัดทำคำสั่ง ประสานงานรายชื่อ ประชุม และประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ คณะกรรมการประสานงาน

ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	ประธานกรรมการ
นายสมภพ ประดิษฐ์สาร	คณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
นางดาวดล จันทระพิน	กองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
นางสาวจิราพร เทพวารินทร์	กองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
นายราเชนทร์ อากาส	กองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
ผศ.กฤษณพงศ์ สังขวาสี	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวจุฑามาศ ประดิษฐ์สาร	กองพัฒนานักศึกษา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๒ คณะกรรมการคัดเลือกนักกีฬา มีหน้าที่ คัดเลือก ฝึกซ้อม และนำนักกีฬาเข้าแข่งขันให้เป็นไปตามโปรแกรมตลอดระยะเวลาแข่งขัน

กรีฑา

นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัฒน์	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ	ประธานกรรมการ
นายอรุณ เอียดฤทธิ์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
นายชัยชุมพล ชูราษฎร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ

กีฬาบาสเกตบอล

นายสมภพ ประดิษฐ์สาร	คณะศิลปศาสตร์	ประธานกรรมการ
นายสิบสกุล ใจสมุทร	คณะศิลปศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ

กีฬาฟุตบอล และฟุตซอล

นายชัยนันท์ ปัญญาวุฒิส	คณะบริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการ
ผศ.พงษ์พันธ์ ราชศักดิ์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ

นายอภิรักษ์ จันทรวง	ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	กรรมการ
นายเอกพงษ์ คงฉาง	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
นายศุภเวทย์ สงคง	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
นายศุภชัย ศรีขวัญแก้ว	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
นายจตุพร จิรันดร	คณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
นายยูโสภ ดำเต๊ะ	คณะศิลปศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ

กีฬาโอลิมปิกบอล /วอลเลย์บอลชายหาด

นายอัมพร บุญราม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ประธานกรรมการ
นายวีระชัย ท่าดี	คณะศิลปศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ

กีฬาเซปักตะกร้อ

นายสำราญ ขวัญยืน	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ประธานกรรมการ
นายกิตติ พิมพ์เสน	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
นายมงคล ชนินทรสงขลา	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ

กีฬาเทนนิส

ผศ.ยุทธนา พงศกร	คณะบริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการ
ผศ.ปิยวิทย์ สุวรรณ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ

กีฬาเทเบิลเทนนิส

ผศ.กัณฑ์ ไผ่ขาว	คณะเกษตรศาสตร์	ประธานกรรมการ
-----------------	----------------	---------------

กีฬาแบดมินตัน

ผศ.พรโรจน์ บัณฑิตพิสุทธิ์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ประธานกรรมการ
นายอาทิตย์ ดุจเสน	ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	กรรมการ
นายเวที วิสุทธิแพทย์	คณะเกษตรศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ

กีฬาเปตอง

นายณัฐกิตต์ เวทประสิทธิ์	กองพัฒนานักศึกษา	ประธานกรรมการ
นายณัฐวุฒิ ทองศร	กองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
นายราเชนทร์ อากการส	กองพัฒนานักศึกษา	กรรมการและเลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความเรียบร้อย คำนึง ถึงความรัก ความสามัคคี ตลอดจนชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วาริ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย